

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.66 ตลาดจับตาสถานการณ์ยูเครน คาดกรอบวันนี้ 32.55-32.75

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.พ. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.66 บาท/ดอลลาร์ จากเย็นวัน

ศุกร์ที่ปิดตลาดที่ระดับ 32.70 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทยังปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากเปิดมาเงินบาทก็ปรับแข็งค่าไปอีก ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 32.59 บาท/ดอลลาร์ ทิศทางวันนี้ คาดว่าตลาดปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาทองคำปรับตัวพุ่งขึ้นไป

"บาทยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า เพราะตลาดกังวลปัญหาหนี้รัสเซีย-ยูเครนเป็นหลัก ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเร็ว ซึ่งอาจจะมี flow ของฝั่งผู้ส่งออกทองคำ" นักบริหารเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.55 - 32.75 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (11 ก.พ.) อยู่ที่ระดับ 0.45204% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.55923%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 115.37 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 116.05 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1355 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.1389 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 32.708 บาท/ดอลลาร์

- สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิน 2 หมื่นรายต่อวัน เมื่อรวมผลตรวจจากทั้งระบบเฝ้าระวัง/บริการ ที่ 14,900 ราย กับจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยผลตรวจ ATK อีก 7,687 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 26 ราย

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (แบงก์รัฐ) ทุกแห่ง เพื่อออกแนวทางสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งให้มีความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือหลังจากภาครัฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้สถาบันการเงินและแบงก์รัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู ให้มีผลระหว่างวันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 รวม 2 ปี จากเดิมแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายรายนี้ในโครงการดีอาร์บีซ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคงที่ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64

- รมช.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี) ของประเทศไทย เริ่มมีความชัดเจนแล้ว และคาดว่าคณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (บอร์ดอีวี) จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาได้เร็วๆ นี้ เบื้องต้นคาดว่าจะลดภาษีเป็นแพ็คเกจ ทั้งภาษีนำเข้ารถยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างกันอยู่ในหลายภูมิภาค เช่น บางประเทศเก็บ 0% บางประเทศเก็บสูงถึง 20-40% ให้ลดลงมาในระดับที่แข่งขันกันได้ รวมถึงอัตราภาษีสรรพสามิตก็จะปรับลดลงด้วย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- "สาธิต" เตรียมหารือ "อนุทิน" เลื่อนปลดโควิด พันโรคฉุกเฉิน จาก 1 มี.ค. เป็น 1 เม.ย. เหตุการณ์ติดเชื้อมีเพิ่ม ต้องใช้เวลาสื่อสารประชาชน
- นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตั้งเครื่องในยูเครน หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเตือนว่ารัสเซียพร้อมที่จะบุกโจมตียูเครนได้ทุกเมื่อ แม้ในระหว่างการแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว
- ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เปิดเผยในวันศุกร์ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 61.7 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2554 จากระดับ 67.2 ในเดือนม.ค. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 67.5
- กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่า จะยกเว้นนักขุดเหมืองบิตคอยน์และผู้ถือบิตคอยน์จากข้อกำหนดที่ให้โบรกเกอร์สินทรัพย์ดิจิทัลต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมของลูกค้าต่อกรมสรรพากรสหรัฐ (IRS)
- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค., ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนม.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB), คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค., ยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค. และดัชนีชี้ราคาเศรษฐกิจเดือนม.ค. จาก Conference Board

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้